

อียูและเวียดนามให้สัตยาบันในข้อตกลงการทำไม้ผิดกฎหมาย และการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย

อียูและประเทศเวียดนามได้ลงนามสัตยาบันในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT VPA) เพื่อจัดการปัญหาไม้ผิดกฎหมาย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมาย โดยข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

การประกาศดังกล่าว เกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ งานแถลงข่าวร่วมในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ต่อนาย Ha Cong Tuan ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และนาย Bruno Angelet เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศเวียดนาม

การดำเนินการด้าน VPA จะใช้เวลาหลายปี โดยประเทศเวียดนามจะพัฒนาระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนำเข้า การส่งออก การตัดโค่น การแปรรูป และการค้า

นอกจากนี้ VPA จะนำมาซึ่งการแนะนำระบบและกระบวนการเพื่อรับประกันว่า ภาคธุรกิจ ในเวียดนามจะใช้เพียงไม้ที่อยู่ในประเทศ หรือไม้นำเข้าที่มีการตัดโค่นและค้าขายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศตัดโค่น โดยสิ่งนี้จะป้องกันไม้ที่มาจาก การตัดโค่นอย่างผิดกฎหมายและการค้าขายไม้เหล่านั้น โดยภาคธุรกิจ จากการเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่มีการควบคุมโดยระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

คณะกรรมการดำเนินงานร่วมระหว่างประเทศเวียดนามและสหภาพยุโรป (EU-Vietnam Joint Implementation Committee) จะตรวจสอบถึงวิธีการในการนำบทบัญญัติของข้อตกลงมาปฏิบัติ ในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จะจัดหาวิธีการสำหรับกลุ่มภาคประชาสังคม วิชาการ และสมาคมธุรกิจต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ VPA และแบ่งปันข้อมูลแก่ JIC

อียูและเวียดนามให้สัตยาบันในข้อตกลงการทำไม้ผิดกฎหมาย และการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย

หากครั้งเมื่อ VPA ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และได้รับการยืนยันในการประเมินร่วมโดยอียูและเวียดนามแล้ว ทางคณะจะทำการกำหนดวันที่ประเทศเวียดนามจะออกหนังสือรับรองเฟล็กทีให้แก่การส่งออกสินค้าที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายของสินค้าไม้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรองเฟล็กทีจะ กับกฎหมายควบคุมการค้าไม้ของอียู (EUTR) โดยอัตโนมัติ ซึ่งห้ามการวางจำหน่ายไม้ผิดกฎหมายในตลาดอียู

กระทั่งการรับรองตามกระบวนการ FLEGT ได้เริ่มต้นขึ้น การส่งออกไปยังอียูจากประเทศเวียดนามจะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดในการตรวจทานเอกสาร (due diligence requirements) ของ ETUR เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะมีความเสี่ยงในการนำผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดของสหภาพน้อยมาก

ทั้งนี้ ในงานแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม อียูและเวียดนามกล่าวว่า “นอกจากความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดียิ่งขึ้นของภาคการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม โดยการรับรองเฟล็กทีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ของประเทศเวียดนาม ไม่เพียงแต่เพื่ออียูแต่รวมถึงตลาดส่งออกอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการไม้ที่ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วย”

ที่มา: <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/eu-and-vietnam-ratify-agreement-on-illegal-logging-and-trade-in-legal-timber/13-05-2019/268>